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สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 (13/10/2558)  

 

ราคายางแผ่นดิบ 42.43 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน 43.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.19 
บาท/กก. และ 0.16 บาท/กก. 

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 42.43 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน
แตะระดับ 43.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.19 บาท/กก. และ 0.16 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้า
โตเกียวและราคาน้้ามัน ประกอบกับเงินเยนและเงินบาทแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคายางปรับตัว
ลดลงในกรอบจ้ากัด เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย และคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตก
เพิ่มขึ้นในอีก 1 - 2 เดือน อีกท้ังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคาร กลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะที่ตลาดก้าลังจับตาดูตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ไตรมาส 3 ท่ีจะเปิดเผยในสัปดาห์หน้า  
 
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558  
 
ยางแผ่นดิบ 42.43 บาท/กก.  
ยางแผ่นรมควันชน้ 3 43.44 บาท/กก.  
น้้ายางสด ณ โรงงาน 40.50 บาท/กก.  
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 39.50 บาท/กก.  
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 13 ตลุาคม 2558) 

 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95740:--13--2558-13102558&catid=12:2010-05-19-02-35-03&Itemid=49


 

 

 

ประเดิมเปิด “สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก” ถกปัญหาราคายาง-เหมืองทอง (14/10/2558)  

 

พิษณุโลก - เปิดสภาเกษตรกรจังหวัดรับปัญหาราคายางพาราตกต่่า และต่อต้านเหมืองแร่ทองค่า ปธ.สภา
ระบุต้องแก้กฎหมายสัดส่วนแบ่งค่าภาคหลวงให้เป็นธรรม ก่อนให้อาชญาบัตรพิเศษส่ารวจแร่ทอง 
วันนี้ (13 ต.ค.) ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก นายธีระเดช นรัตถรักษา ฝ่าย
กฎหมายสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก แถลงต่อสื่อมวลชนหลังนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก และหัวหน้าส่วนร่วมเปิดที่ท้าการใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ที่ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก พร้อมกับเปิดห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก วาระพิเศษเพ่ือพิจารณาปัญหาความ
เดือดร้อนของกลุ่มผู้ปลูกยางพารา และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากหมืองแร่ทอง บมจ.อัครา รีซอร์สเซส 
ครอบคลุมเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยแสดงจุดยืนคัดค้านเหมืองแร่ทองค้า
มาโดยตลอด 
 

ร้อยเอก อุบลเปิดเผยว่า มีผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราร้องเรียนเรื่องปัญหาราคาตกต่้า ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก
มีผู้ปลูกยางพารานับแสนไร่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับผู้ ปลูกยางพาราทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัญหาผู้ได้รับ
ผลกระทบ หากมีการเปิดเหมืองแร่ทองค้าท่ีอ้าเภอเนินมะปราง ในส่วนต่อขยายของเหมืองแร่ทองที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมโดยตรง หากมีการอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษส้ารวจแร่ทอง เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมะม่วง ซึ่งอ้าเภอเนินมะปรางถือเป็นแหล่งปลูกมากที่สุด 
โดยหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับค่าภาคหลวงของผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ จ่ายให้รัฐ เห็นควรว่าจะต้องรอแก้
กฎหมายใหม่ เพราะค่าภาคหลวงของต่างชาติจ่ายให้รัฐบาลน้อยมากเม่ือเทียบกับความสูญเสีย ทางทรัพยากร 
ยกตัวอย่างขุดแร่ทองค้าไปมูลค่า 7 พันล้านบาท แต่จ่ายค่าภาคหลวงแก่รัฐปีละประมาณ 800 ล้านบาท ฉะนั้น
สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกต้องการให้รัฐแก้กฎหมายส่วนแบ่งให้เป็นธรรม ก่อนที่รัฐจะอนุมัติอาชญาบัตร
พิเศษหรือสัมปทาน อาจตกลงในสัดส่วนใหม่คนละครึ่งเพ่ือความเป็นธรรมทั่วประเทศ จึงได้จัดประชุมสภา
เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2558 ตามวาระพิเศษขึ้น เพ่ือให้ผู้แทนเกษตรกรและตัวแทนจากภาค
ประชาชนน้าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 12 ตุลาคม 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95797%3A----14102558&catid=10%3A2010-05-04-03-57-14&Itemid=49


 

 

 

เร่งศึกษาศักยภาพยางในตลาดจีน ระดมข้อมูลวางแผนผลิตแข่งอนิโดฯ-มาเลเซีย (14/10/2558)  
 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก

อช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช. ร่วมกับส้านักงานท่ีปรึกษา

การเกษตรต่างประเทศ ประจ้ากรุงปักกิ่ง เร่งด้าเนินการศึกษาศักยภาพสินค้ายางพาราไทยใน

ตลาดจีน โดยมุ่งศึกษากฎระเบียบ ข้อก้าหนด มาตรฐานยางต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของจีนทั้งท่ี

ประกาศใช้แล้วและอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน รวมถึงมาตรฐานบังคับและมาตรฐานสมัครใจ 

พร้อมศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการก้าหนดคุณภาพ

มาตรฐานยางน้าเข้าของจีน ขณะเดียวกันยังมุ่งศึกษาความสามารถการผลิตและวิเคราะห์แนวโน้ม

ความต้องการใช้ยางพาราของตลาดจีนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ตลอดจนศึกษานโยบายภาครัฐใน

การควบคุมบริหารจัดการการผลิตและการน้าเข้ายางพาราของจีนด้วย 

เบื้องต้นคาดว่า จะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพตลาดยางพาราของจีน รวมท้ังข้อมูลด้าน

เทคนิคการจ้าแนกคุณลักษณะยางน้าเข้าทุกประเภทของจีน ท่ีจะมีผลกระทบต่อการส่งออก

ยางพาราของไทย นอกจากนั้น ยังได้ทราบกฎระเบียบ มาตรฐานและนโยบายที่เอื้อหรือกีดกันการ

น้าเข้าสินค้ายางธรรมชาติจากต่างประเทศ เป็นต้น และทราบถึงมาตรฐานสินค้ายางพาราท่ีจีน

ประกาศใช้กับยางพาราของจีนและสินค้าท่ีน้าเข้าจากต่างประเทศ 

“ไทยสามารถน้าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดมาตรฐาน และวางนโยบายทาง

ยุทธศาสตร์พร้อมวางแผนการผลิตสินค้ายางพาราให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มตลาด

ของจีน และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราส้าเร็จรูปเพื่อเจาะและขยายตลาดในจีน 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของไทย และคาดว่า จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ

ผลิตสินค้ายางพาราส่งออกสู่ตลาดจีนในระยะยาว ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับสินค้า 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95757%3A-14102558&catid=10%3A2010-05-04-03-57-14&Itemid=49
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ยางพาราไทยสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งส้าคัญอย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย” รองเลขาธิการ มก

อช.กล่าว 

นายพิศาลกล่าวอีกว่า จีนเป็นประเทศผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยมีปริมาณการใช้

ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้ยางท่ัวโลก และมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้น ขณะท่ี

จีนผลิตยางพาราได้เพียงร้อยละ 25 ของความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงจ้าเป็นต้องน้าเข้าจาก

ต่างประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น และปัจจุบันจีนได้ขยายการลงทุนปลูก

ยางไปยังกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามด้วย 

“ไทยเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดน้าเข้ายางพาราของจีน โดยไทยมีการส่งออกยางพาราไปจีนปีละ

กว่า 3.5 ล้านตัน ซึ่งการศึกษาศักยภาพสินค้ายางพาราไทยในตลาดจีนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า จะ

ช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุม 

ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้ายางพาราของไทย สามารถน้าผลการศึกษาไปใช้วางแผนการ

ผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มตลาดยางพาราของจีนได้ในอนาคต” รองเลขาธิการ 

มกอช.กล่าว 

 
ท่ีมา: ส้านักข่าวอินโฟเควสท์ ประจ้าวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 

 

 

 

 



 

 

 

จนีเหมายาง 2 แสนตนั - ในราคา 42 บาทต่อกโิลกรัม(12/10/58)  
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 13 ต.ค. จะเสนอแนวทางใน
การหาเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยดูแลราคายางไม่ให้ตกต่้าในช่วงฤดูกาลใหม่ท่ี
จะเริ่มขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งจะเน้นสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการน้าไปปรับโครงสร้างการผลิต 
การแปรรูป หรือการเก็บรักษายางพารา 
 
ส้าหรับสต๊อกยางพาราล็อตเดิมที่มีอยู่กว่า 200,000 ตัน ขณะนี้ประเทศจีนสั่งซื้อสต๊อกยาพารา
ดังกล่าวในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ส่งออกยางเอกชนรายใหญ่ 5 ราย
ของไทย ประสงค์ซื้อในส่วนนี้ไปแปรรูปในราคาท่ีใกล้เคียงกัน เบื้องต้นจะพูดคุยว่าใครจะให้ราคา
สูงกว่ากัน และจะก้าหนดการจัดส่งภายในระยะเวลาท่ีชัดเจน 
 
เรื่องนี้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นชอบว่าจะขาย
ยางในส่วนนี้ให้แก่ใครส่วนสต็อกยางพารา อีกจ้านวน 100,000 กว่าตัน ภาคเอกชนจะซื้อในราคา
ใกล้เคียงกับราคาตลาด คาดว่าจะสามารถด้าเนินการได้ในระยะเวลาอีกไม่นาน 

ท่ีมา ข่าวสด วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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ภาวะยาง AFET: ราคาขยบัขึน้เลก็น้อย แต่คาดยงั SIDEWAY ต่อ เหตุไร้ปัจจัยหนุนชัดเจน 

(14/10/2558)  
 

รายงานภาวะการซือ้ขายยางแผน่รมควนัชัน้ 3(RSS3) หลงัปิดการซือ้ขายวนันี ้มมีลูคา่รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 28.06 

ลา้นบาท มปีรมิาณซือ้ขายรวม 110 สญัญา เพิม่ขึน้จากเมือ่วาน 10 สญัญา  

 

นายธนเสฏฐ ์ดปีระเสรฐิกลุ นักวเิคราะหจ์ากบรษัิท ดเีอส ฟิวเจอรส์ จ ากดั ระบวุ่าราคาปรับเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยตาม  

ตลาด SHFE ในขณะทีปั่จจัยพืน้ฐานยังไมม่อีะไรเป็นตัวชว่ยหนุนราคาเทา่ทีค่วร จงึท าใหช้ว่งนีร้าคายาง AFET ยัง

เป็น sideway  แนะน า ระยะยาว ราคายังเคลือ่นตวัตาม downtrend ใหเ้สน้คา่เฉลีย่ 75 วนัเป็นหลกัการในกลบัตวั

เป็นขาขึน้ (รอ ด ู6เดอืน) และชว่งแนวตา้นบรเิวณ 56.50-60.0 ระยะกลาง แนวตา้นส าคญั 53.70 (tripple 

bottom) ถงึชว่งบรเิวณ  55.0 ระยะสัน้ แนวตา้นส าคัญ ชว่ง 51.70-52.10  

"AFET ถา้ผ่าน 50.5 แลว้ ลุน้ทดสอบ 51.70 ถา้ไมผ่่านลงตอ่// ดแูนวรับที ่50/49 สว่น TOCOM ถา้ไม่ผา่น 170 ก็  

ลงตอ่ และ SHFE คาดราคา sideway กรอบ 12000-11000 แนวรับ 11500-11300 โดยทัง้ 3 ตลาดเริม่อยูใ่น

กรอบ sideway หากหลดุดา้นใดก็จะไปดา้นนัน้ดว้ยแรงพอสมควร" นักวเิคราะห ์ระบ ุ 

AFET ใหแ้นวตา้นที ่53.70/51.70 บาท แนวรับ 50.0/49.0/48.0 บาท  

 

อยา่งไรก็ด ีหากจะใหเ้ป็นการกลบัตัวจาก sideway ไดอ้ยา่งชดัเจนนัน้ จะตอ้งผา่นแนวตา้นที ่52.40, 52.80 และ  

 

53.30 ไปกอ่น ขณะเดยีวกนัราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกจะตอ้งแตะที ่50 ดอลลาร/์บารเ์รล และเงนิเยนออ่นคา่ไปที่

ระดบั 121 เย น/ดอลลาร ์จงึจะท าให ้AFET มทีศิทางเป็นขาขึน้ไดช้ดัเจน เพราะในประเทศยังขาดปัจจัยหนุน

ส าคัญ ซึง่หากไมเ่ป็นไปตามนี้ก็คาดวา่ ราคา RSS3 จะยังซมึตวัตอ่  

สว่นปรมิาณสญัญาซือ้ขายคงคา้ง(Open Interest) อยูท่ี ่2,385 สญัญา ลดลง 9 สญัญา  

ภาวะการซือ้ขายยางแผน่รมควันชัน้ 3(RSS3)  

 

เดอืน ราคาปิด ราคาปิด ปรมิาณ  

ครัง้กอ่น วนันี ้การซือ้ขาย  

 

NOV 15 48.00 47.70 15  

 

DEC 15 48.60 - 0  

 

JAN 16 49.30 48.70 4  

 

FEB 16 50.10 50.10 8  

 

MAR 16 50.60 51.00 5  

 

APR 16 51.60 51.60 25  

 

MAY 16 51.80 52.00 53  

รวม 110 

 ทีม่า ส านักขา่วอนิโฟเควสท ์(วนัที ่13 ตลุาคม 2558) 
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